

Số: 482/BC-HĐND

Bình Phước, ngày 11 tháng 11 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X**

Ngày 28/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp tổ trước kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

Trên cơ sở biên bản họp của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, như sau:

#### **A. Tình hình họp Tổ đại biểu trước kỳ họp**

- Tổng số 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh được chia thành 5 điểm thảo luận, số đại biểu HĐND tỉnh tham dự 48 đại biểu, vắng 12 đại biểu (có lý do);

Tại buổi họp tổ, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và thẳng thắn; cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc dân và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm nghiên cứu, thảo luận và phát biểu nhiều ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

#### **B. Kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu**

Các Tổ đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo của các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần làm rõ thêm, cụ thể như sau:

#### **I. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

##### **1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022**

###### **a. Về lĩnh vực kinh tế**

- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến

+ Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt kết quả thấp (đạt 50,1%) và giảm so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, có chủ trương đầu tư phải điều chỉnh nhiều lần; tiến độ thanh, quyết toán các công trình chậm do không có khối lượng; dự báo tình hình của địa phương không chính xác; khó khăn trong việc đấu

thầu... Đề nghị đánh giá khả năng và các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

+ Về dự toán ngân sách năm 2023, cơ cấu các nguồn thu chưa hợp lý. Dự toán thu nội địa năm 2023 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) xây dựng chưa phù hợp với mức tăng trưởng phân đầu chung của cả nước theo Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đề nghị đánh giá và làm rõ việc xây dựng dự toán nêu trên.

+ Đề nghị đánh giá nguyên nhân về việc giảm số thu tiền sử dụng đất so với dự toán đã đề ra những năm qua. Các giải pháp và phương hướng trong thời gian tiếp theo.

**- Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú**

Đề nghị phân tích thêm về việc xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng trong năm 2023.

**- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh**

+ Năm 2022, số thu tiền sử dụng đất tiếp tục giảm so với dự toán đã đề ra, tuy nhiên việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cuối năm 2022 đối với nguồn tiền sử dụng đất chưa tương xứng (chỉ giảm 220 tỷ), chưa đảm bảo cân đối vốn đầu tư công. Đề nghị phân tích, đánh giá cụ thể và điều chỉnh cho phù hợp.

+ Đề nghị đánh giá các giải pháp đảm bảo thu ngân sách năm 2023, xác định rõ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đủ điều kiện thực hiện để đảm bảo nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

+ Đề nghị báo cáo, làm rõ về việc thực hiện nhiệm vụ chi dự phòng ngân sách năm 2022 đạt thấp so với dự toán đề ra. Đề nghị phân tích thêm về việc cân đối ngân sách, tồn quỹ ngân sách lớn.

**- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập**

+ Việc thực hiện mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo bù đắp chi phí. Đề nghị xem xét điều chỉnh mức thu để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

+ Đề nghị UBND tỉnh thực hiện đúng các quy định về thời gian, trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm theo Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

**- Tổ đại biểu đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản**

+ Về chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 không đạt so với kế hoạch đề ra, đề nghị cần xem xét giảm chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Hiện nay, một số tuyến đường tỉnh, đường huyện đã xuống cấp nhưng chậm duy tu sửa chữa hoặc đã giải tỏa nhưng chậm thi công; các hệ thống mương thoát nước trên các tuyến đường nhiều nơi chưa được đầu tư gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị có giải pháp khắc phục.

+ Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trại chăn nuôi heo và các nhà máy thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành, nhất là đối với các công ty xả khí thải, nước thải ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của

người dân trong khu vực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý.

**- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng**

Dự báo tình hình thu ngân sách năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu giảm (như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất,..). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có các kịch bản điều hành ngân sách phù hợp tình hình thực tế.

**b. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc**

**- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến**

Qua tiếp xúc cử tri cho thấy, việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, không được vận hành thường xuyên và đúng quy trình; tình trạng xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý vẫn còn xảy ra; mùi hôi phát sinh từ các trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để,... Vấn đề này đã được cử tri ý kiến rất nhiều lần tuy nhiên vẫn chưa có giải pháp để khắc phục triệt để. Đề nghị phân tích thêm và có giải pháp thực hiện tích cực trong thời gian tới.

**- Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú**

Đề nghị xem xét và phân tích thêm về việc xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2023.

**- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập**

Việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gặp khó khăn (huyện Bù Gia Mập mới thực hiện được 30%) do không có nguồn lực. Hiện nay, đang vướng ở định mức giáo viên/lớp, nhân viên và cán bộ quản lý/trường, diện tích đất/học sinh. Đề nghị có giải pháp để tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong các năm tiếp theo.

**- Tổ đại biểu đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản**

+ Chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và số giường bệnh/vận dân không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân và hạn chế đã được nêu, nhưng 03 năm liên tiếp chưa khắc phục. Đề nghị cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

+ Gần cuối năm số lao động bị cắt giảm nhiều. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp giải quyết việc làm và đề xuất có giải pháp an sinh xã hội, phúc lợi xã hội dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới cho số lao động này.

+ Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp để đảm bảo vật tư y tế cho việc khám, chữa bệnh của tỉnh trong thời gian tới.

**- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng**

+ Dự báo năm 2023, tình trạng thất nghiệp gia tăng kéo theo nhiều vấn đề xã hội như các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản... Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp căn cơ đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

+ Trong những năm qua, lãnh đạo UBND tỉnh rất quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, công tác phối hợp của một số sở ngành còn hạn chế, chưa chặt chẽ, trong đó có công tác tổ chức triển khai tổ chức thực hiện chính sách dân tộc (như Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 27/7/2016 về việc triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020). Vấn đề hạn chế trong công tác phối hợp luôn được đề cập trong báo cáo công tác của UBND tỉnh từ năm 2019 đến nay, nhưng việc khắc phục còn hạn chế. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh cần phân tích nguyên nhân và có những giải pháp để khắc phục.

**c. Về lĩnh vực nội chính, thực thi pháp luật**

**- Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú**

Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, buôn bán vũ khí diễn biến phức tạp và tăng cao so với cùng kỳ, các vụ việc vi phạm có quy mô ngày càng lớn. Đề nghị phân tích, làm rõ hơn về tình hình, nguyên nhân của việc tăng cao các loại hình tội phạm nêu trên; đồng thời, đề xuất các phương án, giải pháp để trấn áp, xử lý và giảm thiểu các loại hình tội phạm này trong thời gian tới.

**- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh**

+ An ninh trật tự xuất hiện tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Đề nghị có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa thời gian tới.

+ Số người nghiện ma túy ngoài cộng đồng còn cao, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự. Đề nghị tiếp tục có giải pháp trong thời gian tới.

**- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng**

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và có giải pháp quyết liệt để đưa 937 đối tượng nghiện đang ngoài xã hội vào cai nghiện.

**II. Đối với các dự thảo nghị quyết**

**1. Đối với dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước**

Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ đối với các danh mục chuyển tiếp, vì qua thực tế cho thấy nhiều dự án chuyển tiếp đã quá 3 năm nhưng vẫn chưa thực hiện và vẫn đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất trong các năm

tiếp theo.

**2. Đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước**

- Tổ đại biểu đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm và phân tích làm rõ thêm một số nội dung như sau:

+ Tên dự thảo nghị quyết đã đề cập đến việc lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, trong dự thảo quy định kèm theo nghị quyết lại không đề cập đến nội dung nêu trên;

+ Nội dung quy định chủ yếu là viện dẫn các quy định đã có tại văn bản của các cơ quan Trung ương mà chưa thể hiện rõ được tính đặc thù của địa phương và cụ thể hóa với các điều kiện thực tiễn của tỉnh Bình Phước;

+ Nội dung quy định chưa thể hiện rõ các nội dung ưu tiên, trọng điểm của các chương trình.

- Tổ đại biểu đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng: tại điểm d khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định: “..., mẫu hồ sơ, ..., phương án sản xuất,...”, tuy nhiên dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành, như vậy chưa đảm bảo quy định. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét biểu quyết thông qua.

**3. Dự thảo nghị quyết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025**

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: đề nghị đánh giá việc bố trí hết số dự phòng 2.594 tỷ 763 triệu đồng cho các dự án; xem xét chỉ phân bổ vốn cho các dự án thực sự cần thiết và tập trung vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm.

- Tổ đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập: đa số đại biểu có ý kiến để lại vốn dự phòng và nên bố trí 50% vốn dự phòng cho các dự án trong năm thứ 3 của kế hoạch.

**4. Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước**

Tổ đại biểu đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: việc ban hành nghị quyết thực hiện theo hướng dẫn và quy định của các bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, các quy định này dẫn đến trách nhiệm và áp lực kinh phí thực hiện cho các địa phương và các trường học. Việc quy định nhiều bộ sách giáo khoa trong chương trình học gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh học sinh, cụ thể: các trường không sử dụng cùng bộ sách giáo khoa, khi học sinh có nhu cầu chuyển trường sẽ gặp khó khăn; sách giáo khoa năm trước không sử dụng được cho năm sau nếu nhà trường thay đổi sách, gây tốn kém cho phụ huynh. Đề nghị kiến nghị với bộ, ngành Trung ương thống nhất 01 bộ sách giáo khoa.

**II. Nội dung chất vấn:** các Tổ đại biểu thống nhất đề nghị chất vấn các nội dung sau:

**1. Chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính**

- Thu tiền sử dụng đất giảm thu nhiều năm liền, đề nghị phân tích nguyên nhân và các căn cứ để xây dựng dự toán, vì đây là một trong những nguồn thu chính của dự toán ngân sách.

- Giải pháp để thực hiện đạt ước thu ngân sách năm 2022, nhất là đối với những khoản ước đạt thấp so với năm 2021.

- Căn cứ, tính khả thi lập dự toán thu ngân sách năm 2023; giải pháp để đảm bảo thu đạt dự toán năm 2023.

**2. Chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường**

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh theo số liệu Đoàn đo đạc 305 theo phản hồi của cử tri nhiều trường hợp bị chồng sỏ, chồng ranh. Đề nghị rà soát và đánh giá thực trạng đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua, giải pháp thời gian tới.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường của các trang trại, cơ sở chăn nuôi heo kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị cho biết nguyên nhân và trách nhiệm quản lý của Sở khi để xảy ra tình trạng trên?

**3. Chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo**

- Trách nhiệm của Sở trong việc tham mưu xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cả nhiệm kỳ và hàng năm? Một số tiêu chí liên quan đến đất đai phải thực hiện theo thủ tục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nên khó hoàn thành trong 01 năm, khó khăn cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn; phương hướng và cách thức phối hợp với các địa phương trong thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thời gian tới.

- Việc thực hiện chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn, sĩ số học sinh cao hơn nhiều so với quy định, biên chế giáo viên còn khó khăn (Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo tiêu chí tỷ lệ giáo viên/lớp, trong khi Bộ Nội vụ tinh giản biên chế 25% trong tổng biên chế được giao), vì vậy trường khó đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị Sở có giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị cho biết việc phân bổ biên chế giáo viên của Bộ Nội vụ căn cứ theo định mức nào để phân bổ và có thực hiện theo định mức không?

- Trách nhiệm của Sở trong việc tham mưu, triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Giải pháp trong thời gian tới.

- Đề nghị phân tích các nguyên nhân và trách nhiệm của Sở về chất lượng giáo dục của địa phương giảm thứ hạng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2021 - 2022. Đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

**4. Chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế**

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất,

vật tư y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết thực trạng tình hình cung ứng thuốc và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào? Trách nhiệm của ngành và giải pháp tham mưu UBND tỉnh để đảm bảo thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của tỉnh trong thời gian tới?

### 5. Chất vấn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ổn định. Tuy nhiên, các loại tội phạm tăng như ma túy số lượng lớn; tội phạm buôn lậu đưa người vượt biên nhiều. Đề nghị có giải pháp khắc phục.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

**Nơi nhận:**

- TTHĐND, UBND,
- BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH *Phúc*  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Huỳnh Hữu Thiết*